

เด็กสี่จวิน..นักร้องที่มีคนรักมากที่สุดในโลก

นำเสนอเมื่อ : 13 พ.ย. 2552

เด็กสี่จวิน..นักร้องที่มีคนรักมากที่สุดในโลก



มีคนบอกว่า "ที่ไหนมีคนจีน ที่นั่นมี(เสียง)เด็กสี่จวินดังกังวาน"

ตอนได้ยินประโยคนี้ ผมไม่เชื่อ(มากนัก) แต่การไปเมืองจีนมา 2 ครั้ง ทั้งที่เมืองใหญ่อย่างปักกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้ หรือเมืองชนบท(ขนาดใหญ่)อย่างหังโจว ผมจึงประจักษ์ว่านี่คือความจริง

และผมเชื่อว่า"เด็กสี่จวิน"คือนักร้องที่มีคนรักมากที่สุดในโลก

และไม่ใช่ว่าเรื่องแปลกที่"ราชินีเพลงจีนสากล" คือฉูยาของ"เด็กสี่จวิน" และเธอถูกยกให้เป็น"ดาว"ประทับอยู่ในจิตใจชาวจีน ทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮองกง และภาคพื้นเอเชียอาคเนย์

เธอตั้งไปถึงสหรัฐอเมริกา และทวีปอเมริกาเหนือ

เพราะที่นั่น(ก็)มี"คนจีน"อาศัยอยู่มาก



เธอชอบใส่ชุดกีเพ้าร้องเพลง

เด็กสี่จวินเกิดที่ไต้หวัน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2496 มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Teresa Teng

เมื่ออายุเพียง 6 ขวบ เธอก็เริ่มฉายแววนักร้อง

ใครที่ได้ยินเสียงเด็กสาวคนนี้ร้องเพลง ก็รู้ว่า"โลก"กำลังจะมี"นักร้องดัง"

แต่เพชรเม็ดนั้นยังไม่มีใครเจียรนัย



กระทั่งปี 2508 เต็งลีจวิน ตัดสินใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลงและได้รับรางวัลชนะเลิศ

สื่อได้หวั่นเรียกนักร้องเด็กวัย 12 คนนี้หลังได้ยินเสียงร้องว่า "นักร้องหญิงอัจฉริยะ"

พ.ศ. 2512 เมื่ออายุ 14 เต็งลีจวิน ก็อัดแผ่นเสียงและออกรายการโทรทัศน์

พ.ศ. 2516 เธอเซ็นสัญญาเข้าสังกัดบริษัทโพลิดอร์ของญี่ปุ่น และถูกส่งตัวไปแดนอาทิตย์อุทัย
เข้ารับการฝึกขับร้อง

พ.ศ. 2517 เต็งลีจวิน ออกแผ่นเสียงภาษาญี่ปุ่นแผ่นแรก
และได้รับเลือกเป็นนักร้องดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปี

โลกได้ยินเสียงร้องของเธอแล้ว...

ว่ากันว่า เต็งลีจวินเป็นคนที่เก่งมากๆ

เธอสามารถร้องเพลงได้ถึง 6 ภาษา คือจีนกลาง จีนกวางตุ้ง จีนฮกเกี้ยน ญี่ปุ่น อังกฤษ
และอินโดนีเซีย

มีผลงานกว่า 1,000 กว่าเพลง ซึ่งล้วนแต่กลายเป็น"เพลงอมตะ"

พ.ศ. 2522 เต็งลีจวิน เดินทางไปเปิดการแสดงคอนเสิร์ตที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

และนั่นคือ**"ปรากฏการณ์"**ที่(คนจีนใน)ทวีปอเมริกาเหนือ....รับรู้ว่ามีอีกซีกโลกมี**"เสียงสวรรค์"**

พ.ศ. 2524 เธอเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตทั่วยุโรปและเอเชียอาคเนย์ และได้รับการตอบรับทุกแห่งที่เธอไป

**ที่ฮ่องกง เต็งลีจวิน ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำขาว 5
แผ่นติดต่อกัน..และยังไม่มีใครทำได้จนกระทั่งวันนี้**

น่าเสียดายที่โลกจะไม่ได้ยินเสียงของเธออีกต่อไป....

เพราะเมื่อวันที่ **8 พฤษภาคม 2538** เต็งลีจวิน ได้เสียชีวิตลงที่จังหวัดเชียงใหม่

การมาเสียชีวิตที่เมืองไทย เพราะเต็งลีจวินป่วยเป็นโรคหืดหอบ และเกิดติดเชื้อทางลมหายใจ
จึงมีคนเสนอให้มาที่ประเทศไทย โดยแนะนำว่าอากาศดีของจังหวัดเชียงใหม่ จะช่วยให้เธอสบายขึ้น

ในเวลาประมาณสี่โมงวันนั้น อาการของโรคก็ได้กำเริบ และเต็งลีจวินก็เสียชีวิตก่อนถึงมือแพทย์

โลกสูญเสียนักร้องเสียงดีที่สุดไปแล้ว....

ไม่ใช่เรื่องแปลก ที่ข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันที่เมืองไทยของเต็งลีจวิน สร้างความตกตะลึงแก่ชาวจีนทั่วโลก !!!

ขณะที่สื่อในเมืองจีนรายงานว่ วงการเพลงสูญเสียนักร้องที่ดีที่สุดของจีน
แต่สถานะการเป็น**"ราชินี"**ในวงการเพลงของเต็งลีจวิน จะไม่มีนักร้องคนใดสามารถแทนที่ได้

แม้วันนี้ ไม่มีเต็งลีจวิน

**แต่วันนี้ พຽງนี้..และวันไหนๆ
โลกก็ยังคงได้ยินเสียงเต็งลีจวิน...นักร้องที่คนรักมากที่สุดในโลก**



สุสานของเธอที่เขาจินเป่าซัน ไต้หวัน



ข้อมูล+ภาพ ขอขอบคุณ /www.teresateng.com

link: <http://charyen.com/jukebox/play.php?i>
